

Số: 283/BC-HĐND

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO

Thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015. Căn cứ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, thông qua hoạt động giám sát, khảo sát tại một số địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh; các Ban HĐND tỉnh nhận thấy, báo cáo của UBND tỉnh được chuẩn bị công phu, các nhận định đánh giá khách quan, phù hợp với tình hình. Báo cáo đã nêu đầy đủ kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những lĩnh vực còn hạn chế yếu kém, những đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao ở mức độ thấp. Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015 tỉnh ta đã đạt được kết quả tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,9%, là mức tăng cao nhất trong 4 năm qua và cao hơn một số tỉnh trong khu vực. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GDP chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản giảm 1,6%; công nghiệp - xây dựng tăng 1,2%; dịch vụ tăng 0,4% so với cùng kỳ.

Có 7/10 chỉ tiêu chủ yếu có số liệu thống kê 6 tháng đầu năm vượt hoặc xấp xỉ đạt 50% kế hoạch năm; trong đó ngân sách Nhà nước đạt cao bằng 77% dự toán năm, tăng 47% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa đạt 4.546 tỷ đồng, tăng 32%. Huy động vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm ước đạt 51.000 tỷ đồng cao nhất từ trước đến nay, tăng 48% so với cùng kỳ.

Tổ chức thành công một số sự kiện lớn của tỉnh: Khai mạc Năm du lịch quốc gia 2015; Lễ đón bằng di tích Quốc gia đặc biệt - Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Khu di tích Bà Triệu; Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX; Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Giáo dục và Đào tạo, Thể thao tiếp tục duy trì thành tích cao tại các giải Quốc gia và quốc tế. Nhiều kỹ thuật cao được đưa vào sản xuất và đời sống; Y tế tuyến tỉnh tiếp nhận, đưa một số kỹ thuật cao vào chẩn đoán, điều trị; chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện tuyến huyện.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Các lực lượng vũ trang thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình biên giới, trên biển và địa bàn trọng điểm. Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện quan trọng của Quốc gia của tỉnh. Một số tội phạm giảm về số vụ so với cùng kỳ. Tai nạn giao thông được kiểm chế.

II. VỀ HẠN CHẾ, YẾU KÉM

- Một số chỉ tiêu tăng cao như: Tốc độ tăng trưởng, huy động vốn đầu tư phát triển, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn chủ yếu dựa vào vốn đầu tư nước ngoài và từ tiền sử dụng đất. Sản xuất công nghiệp không có sản phẩm mới, các doanh nghiệp vẫn khó khăn, một số doanh nghiệp lớn hụt thu.

- Đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp vẫn lúng túng, chất lượng tăng trưởng, khả năng cạnh tranh và ứng phó với biến đổi khí hậu còn hạn chế. Xây dựng nông thôn mới mặc dù đã được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt nhưng tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM đến năm 2014 mới đạt 7,85% thấp hơn bình quân chung cả nước (8,8%); mục tiêu 20% số xã đạt chuẩn NTM năm 2015 khó hoàn thành. Khoảng cách chênh lệch số tiêu chí bình quân/vùng giữa đồng bằng và miền núi ngày càng lớn; có 12 huyện, thị xã chưa có xã đạt chuẩn, trong đó miền núi là 9 huyện.

- Nợ đọng XDCB các công trình phát sinh lớn và phổ biến. Ngoài số nợ đọng XDCB tính đến 31/12/2012 còn chưa giải quyết dứt điểm theo lộ trình, còn phát sinh khoản nợ đọng XDCB năm 2013, 2014 chuyển sang năm 2015 là 3.117 tỷ đồng. Trong XDCB bố trí vốn còn dàn trải, còn 25/46 dự án đầu tư từ NSNN được giao khởi công mới nhưng chưa lựa chọn được nhà thầu thi công; khoảng 30% dự án chuyển tiếp tiến độ còn chậm; số dự tạm ứng một số công trình còn lớn, có công trình dự ứng đến hàng trăm tỷ đồng.

- Năm Du lịch Quốc gia 2015 nhưng du lịch tỉnh ta chưa có bước đột phá, sản phẩm du lịch đơn điệu, khách đến chủ yếu để tắm biển, doanh thu từ du lịch chưa tương xứng với tiềm năng.

- Nhiều vấn đề cử tri quan tâm, xã hội bức xúc nhưng chưa được giải quyết thấu đáo như: Ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, xe quá khổ, quá tải, khai thác cát trái phép, giải quyết việc làm cho thanh niên ra trường...

- Vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên khoáng sản, vật liệu xây dựng, gây ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải trong các doanh nghiệp, vi phạm trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm tăng. Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi xảo quyệt hơn.

- Trong chỉ đạo điều hành một số địa phương, một số ngành chưa thực sự quyết liệt.

III. VỀ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2015

Năm 2015 là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015 có vai trò quyết định đối với kết quả thực hiện giai đoạn 2010 – 2015. Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là rất khả quan tạo đà để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả năm.

Dự báo 6 tháng cuối năm có nhiều thuận lợi, tuy nhiên sẽ gặp một số khó khăn: Thời tiết diễn biến thất thường, nắng nóng kéo dài và sau đó là mùa mưa bão sẽ có tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp; nhiều ngành sản xuất công nghiệp thị trường bị thu hẹp, hàng tồn kho ở mức cao, một số dự án lớn chậm tiến độ. Chỉ tiêu tăng trưởng cả năm 11,7% là cao, để hoàn thành được cần có sự quyết tâm phấn đấu cao của các cấp, các ngành.

IV. VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thấy 7 nhóm giải pháp mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã đặt ra là toàn diện, sát với tình hình thực tế, có tính khả thi; đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp sau:

- Cần quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo và điều hành, xác định những nội dung cần tập trung giải quyết để thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2015, góp phần vào hoàn thành các mục tiêu giai đoạn 2011- 2015. Tổ chức đánh giá, tổng kết việc thực hiện các chương trình, dự án, cơ chế chính sách thực hiện trong giai đoạn 2011- 2015; xây dựng kế hoạch, các chính sách kinh tế - xã hội cho giai đoạn 2016 - 2020 và phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp.

- Thời tiết 6 tháng đầu năm nắng nóng bất thường, do đó cần làm tốt công tác chuẩn bị để phòng chống lụt bão, đối phó với thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong 6 tháng cuối năm. Chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây trồng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các cây có giá trị kinh tế cao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; chỉ đạo nhân rộng các mô hình chăn nuôi hiệu quả; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, chống rét cho cây trồng, vật nuôi.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; trong đó chú trọng việc tìm đầu ra cho sản phẩm, giảm hàng tồn kho, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong hội nhập. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, có hình thức xúc tiến đầu tư mới.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp và cả dự án chưa khởi công; có biện pháp đôn đốc nhà thầu thực hiện thanh toán vốn đúng quy định, giảm tạm ứng, xử lý nghiêm các trường hợp có số dư ứng lớn, kéo dài, không chịu làm các thủ tục hoàn ứng. Tập trung giải quyết nợ xây dựng cơ bản để ổn định tình hình ở cơ sở và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

- Kiên quyết thu hồi các dự án được giao đất, cho thuê đất chậm triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Có biện pháp để thực hiện cấp giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân, tổ chức đã mua đất các dự án đầu tư giá quyền sử dụng đất; bảo đảm quyền lợi cho người mua đồng thời thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc mà cử tri và dư luận quan tâm như vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, xe quá khổ, quá tải, khai thác cát trái phép, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

- Các lực lượng vũ trang thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình biên giới, trên biển và địa bàn trọng điểm; chủ động xử lý tình huống, không để bị động, bất ngờ. Có biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm đặc biệt là các tội giết người, cướp của, có tính chất “xã hội đen” can dự vào các hoạt động kinh tế. Bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, bảo đảm môi trường an ninh trật tự cho sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN



Phùng Bá Văn